

น้ำใจกันหนาว

เมื่อคราวนำคณะไปเยี่ยมนักเรียน โรงเรียนบ้านแม่วาก ตำบล
แม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อมอบเงินค่าอาหาร
กลางวันและอุปกรณ์การเรียนการสอนเมื่อปลายเดือนกรกฎาคมที่
ผ่านมา ครูภัทรภรณ์ ครูใหญ่ได้นำชมหอพักนักเรียนที่เตรียมไว้



เพื่อรองรับนักเรียนที่อยู่บนคอยต้องเดินทาง
ไกลจะได้พักที่โรงเรียน ชาวบ้านและ
นักศึกษาอาสาสมัครได้ร่วมกันสร้างตัวอาคาร
เสร็จแล้ว พื้นปูนพอจะปูเสื่อนอนได้ แต่ยังขาดประตูอีกสองบาน
และหน้าต่างแปดบาน

อาตมาเห็นแล้วก็ให้นึกสงสารเด็กๆ ที่จะต้องนอนรับลมหนาว
จากคอยที่จะมาเยือนอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า จึงตั้งใจว่าจะหาหนทาง
ติดประตูหน้าต่างให้ได้ก่อนเดินทางกลับประเทศสหรัฐอเมริกา คุณ
บุญเลิศ จิตพ่องใส หนึ่งในคณะเดินทางที่ไปเยี่ยมเยือน โรงเรียนบ้าน
แม่วากในวันนั้นได้นำภาพกิจกรรมการเดินทางไปเยือนโรงเรียน

บ้านแม่วาก ไปแสดงแก่ญาติโยมที่วัดพุทธปัญญา เมืองโพโมน่า มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ญาติโยมหลายท่านที่มาเยือนวัดพุทธปัญญาคงได้เห็นภาพถ่ายกิจกรรมเหล่านี้ที่คุณพรทิพย์ กัญยาพิพัฒน์ ได้อาสา

สมัครจัดเป็นนิทรรศการไว้ คุณจิรารัตน์ หรือที่ชาววัดพุทธปัญญา เรียกว่า คุณ โหน่ง เห็นภาพกิจกรรมแล้ว แจ้งความประสงค์มา



ว่าจะถวายปัจจัยให้อาตมาหนึ่งหมื่นบาทเพื่อนำไปช่วยเหลือเด็กในถิ่นกันดารตามที่ได้เห็นสมควร จากนั้น คุณพรทิพย์ ซึ่งเคยมาสนทนาธรรมกับอาตมาที่กริฟฟิตพาร์คหนึ่งครั้งและที่วัดพุทธปัญญาหนึ่งครั้ง ได้ทราบข่าวนี้เหมือนกันจึงพิจารณาถวายเงินอีกสามพันบาท รวมเงินทั้งสองท่านเป็นหนึ่งหมื่นสามพันบาท

อาตมาจึงแจ้งให้ท่านผู้ใจบุญทั้งสองท่านได้ทราบว่า หากได้รับเงินบริจาคตามที่ได้ทราบข่าวก็จะนำไปติดประตูและหน้าต่างหอพักนักเรียนที่โรงเรียนบ้านแม่วากที่ยังค้างอยู่ ท่านผู้ใจบุญทั้งสองท่านก็ตกลงโอนเงินมาให้หนึ่งหมื่นสามพันบาทตามที่ได้

ปวารณาไว้ อาตมาจึงแจ้งให้ทางโรงเรียนทราบว่าอาตมาประสงค์
จะติดประตูหน้าต่างหอพักให้เด็กเสียที ครูอุทิศซึ่งเป็นสามีของ
ครูใหญ่โรงเรียนบ้านแม่วาก ได้ทราบข่าวก็อาสาสมัครไปเสาะหา
ร้านขายประตูหน้าต่างที่ราคาไม่แพงนัก สืบไปสืบมาได้ร้านไม้
งามที่อำเภอสันป่าตอง ราคาไม่แพงนักและได้ของที่จะใช้งานได้
อย่างคงทนถาวรทีเดียว

วันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน 2554 เวลา 9.00 น. ครูอุทิศขับรถ
ข้ามคอยอินทนนท์มารับที่วัดอุโมงค์ในตัวเมืองเชียงใหม่ ใช้เวลา
เดินทางไม่ต่ำกว่าห้าชั่วโมง จากนั้นจึงเดินทางไปซื้อประตูและ
หน้าต่างกันที่ร้านไม้งาม อำเภอสันป่าตอง ทางไปอำเภอแม่แจ่ม
นั่นเอง ไม่เสียเวลาการเดินทางแต่อย่างใด

เมื่อครูอุทิศเลือกประตู 2 บาน หน้าต่างอีก 8 บาน พร้อมอุป
กรณ์ติดตั้งและประกอบประตูและหน้าต่างได้แล้ว ทางร้านคิด
ราคา 6,315 บาท เมื่อเจ้าของร้านทราบว่าจะนำไปทำบุญกับเด็ก ๆ
จึงลดราคาให้ 15 บาท คิดแค่ 6,300 บาท ขออนุโมทนาสาธุการ

เจ้าของร้านด้วยที่ช่วยอนุโมทนาบุญ 15 บาท

ก่อนหน้านั้นครุภัทรภรณ์ ครูใหญ่โรงเรียนบ้านแม่วากที่สอนนักเรียนหกชั้นด้วยครูหนึ่งคนบ้างสองคนบ้างมานาน มาปรารถนาว่า ถ้าได้ห้องสุขาสักสามห้องก็จะดีมาก อาตมาตอบครูไปเพียงว่า หากมีเงินเหลือจากซื้อประตูและหน้าต่างจะช่วยสร้างห้องสุขาตามจำนวนเงินที่มี โดยการซื้ออุปกรณ์ห้องสุขาให้ครบแล้ว ขอแรงผู้ปกครองนักเรียนมาช่วยกันสร้าง

เบื้องต้นพอเห็นตัวเลขออกมาอย่างนี้ก็รู้สึกสบายใจว่าจะสร้างห้องสุขาได้อย่างน้อยหนึ่งห้อง หากบุญของเด็กๆ ยังมีอาจจะได้จากที่ใดที่หนึ่งมาเพิ่มบ้าง แต่หลวงพ่อก็ต้องช่วยเด็กๆ หนึ่งห้องก่อน

พวกเราได้อุปกรณ์ตามที่ต้องการ แล้วพากันออกเดินทางขึ้นคอยอินทนนท์เพื่อข้ามไปยังอำเภอแม่แจ่มและต่อไปยังโรงเรียนบ้านแม่วากเป้าหมายหลัก ขณะที่นั่งรถไปก็ยังคงกอบโกยกำไรจากการเดินทางครั้งนี้ด้วยการชมต้นไม้ ดอกไม้ ใบหญ้าข้างทางที่ขึ้นเขียวชอุ่มหนาที่บดลอดทาง เพราะฝนโปรยปรายลงมาทุกวัน เส้นทาง

สายนี้เป็นพื้นที่ธรรมชาติที่น่าชมเส้นหนึ่งทีใครมาเยือนเชียงใหม่แล้ว
ควรรหาโอกาสนั่งชมธรรมชาติให้ได้

เดินทางมาถึงกลางคอยที่ทำการอุทยานคอยอินทนนท์ ครู



อุทิศได้นิมนตจันอาหารเพลที่ร้านอาหารริมทาง
ใกล้ๆ กับที่ทำการอุทยานน้ันเอง จันอาหาร

ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่เขียวขจีโดยรอบ แล้วก็เดินทางกันต่อไป

แม้จะไม่รีบร้อน แต่หากถึงที่หมายเร็วยิ่งดีจะได้ติดประตุน้ำต่างให้
เสร็จเสียเลย

พอพวกเราทั้งสองเดินทางไปถึงโรงเรียนบ้านแม่วาก อาสา

สมัครสัคน เครื่องมือต่างๆ ครบครัน เตรียมพร้อม
ติดตั้งประตุน้ำต่าง ทุกคนรีบมาช่วยกันหาม



ประตุน้ำต่างไปยังห้องพักด้วยท่าทางกระฉับกระเฉง รื่นเริง เบิก

บาน เข้าตำราที่ท่านอาจารย์พุทธทาสกล่าวไว้ว่า ทำงานให้สนุก เป็น

สุขเมื่อทำงาน

หลังจากให้กำลังใจช่างอาสาสมัครทั้งสี่คนแล้ว จึงไปนั่งสนทนากับครูใหญ่และครูอัตราจ้างเกี่ยวกับการเรียนการสอนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนในหมวดสังคมและภาษาไทยที่ผ่านการทดสอบได้คะแนนมาตรฐานระดับชาติ ยังคงต้องฝึกฝนด้านภาษาอังกฤษที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนยังไม่ถึงมาตรฐานระดับชาติ ซึ่งครูได้ตั้งใจว่าจะพยายามต่อไป

ครูหนึ่งก็มีสุขภาพสตรีคนหนึ่งขับรถมอเตอร์ไซด์เข้ามาแล้ว รายงานตัวว่าชื่อ ครูพิกุล เมื่อก่อนเคยเป็นครูช่วยสอนอยู่ที่โรงเรียนบ้านแม่วากนี้



ได้รับเงินตอบแทนจากเงินที่ทางชุมชนคนรักธรรมและวัดพุทธปัญญาส่งมาให้เดือนละสามพัน เธอได้นำเงินจำนวนนั้น

ไปเรียนต่อจนจบปริญญาตรี ต่อจากนั้นเธอก็ได้ย้ายไปเป็นครูอัตราจ้างของโรงเรียนอื่นซึ่งทางกระทรวงศึกษาธิการจ่ายเงิน

เดือนให้เดือนละร่วมเก้าพันบาท ขณะนี้ดาวเรืองน้องสาวของเธอ

จึงได้มาสอนแทน รัฐบาลจ่ายให้เดือนละเก้าพันกว่าบาท

เป็นอันว่าสิ่งที่ชุมชนคนรักธรรมและชาววัดพุทธปัญญาช่วย
กันเก็บขวดและกระป๋องด้วยความวิริยะอุตสาหะมาหลายปีโดยไม่ได้
หวังผลตอบแทนใดๆ นอกจากความสุขใจที่ได้ใช้เงินนี้เป็นสื่อความ
รักแก่น้องๆในท้องถิ่นกันดารตามชื่อ **โครงการรักษ์โลก รักน้อง**
เท่านั้น แต่บัดนี้เป็นที่ประจักษ์ว่า นอกจากเด็กที่ขาดครูจะมีครู
สอนแล้ว เงินดังกล่าวยังสร้างครูระดับปริญญาตรีได้อีกหนึ่งคน
เงินสามพันบาทอาจจะดูไม่มากในสายตาเศรษฐี แต่มีความหมาย
มากสำหรับคนที่มีฝัน รู้คุณค่าของเงินและใช้เงินเป็นต้นทุนเพิ่ม
คุณค่าให้แก่ตนเอง เธอชื่อพิศกุล ทำฝันให้สำเร็จได้ นี่คือตัวอย่าง
เพียงตัวอย่างเดียวของคนรักดีแต่ไม่มีทุนจะก้าวไป เหมือนข้าว
คอยฝนแต่พอได้น้ำเลี้ยงเพียงเล็กน้อยเธอก็พร้อมจะเจริญเติบโต
เธอมีอาชีพมั่นคง รักบ้านเกิด ตั้งหลักฐานพัฒนาบ้านเกิดของเธอ
ต่อไป

เวลาประมาณห้าโมงเย็น การติดประตูหน้าต่างสำเร็จลงด้วย

ความสามัคคีมีน้ำใจของช่างอาสาสมัคร ครูพิกุลและครูดาวเรืองสอง
พี่น้องได้นำอาหารและผลไม้มาเลี้ยงช่าง
อาสาสมัครจนอิ่มหน้าสำราญและแยกย้าย
กันกลับบ้านด้วยความอิ่มใจและอิ่มท้อง



เช้าวันรุ่งขึ้นเป็นวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสิบ ชาวท้องถิ่นเรียกว่า
วันปล่อยผี น่าจะมีความหมายว่า บรรพบุรุษคนใดที่ไปตกกระทำ
ลำบากอยู่ในนรก พอถึงวันนี้นายบริบาลจะปล่อยให้มาเยี่ยม
ลูกหลานเพื่อรับส่วนบุญ ด้วยอาศัยความเชื่อดังกล่าวเป็นพื้นฐาน
ชาวบ้านจึงพากันทำบุญ ตาลก้วยสลากประจำปี โดยนำเอาเครื่อง



ใช้ไม้สอยอาหารต่างๆ ใส่ลงในภาชนะที่สาน
ด้วยไม้ไผ่ประดับประดาตกแต่งอย่างสวยงาม
อย่างสุดฝีมือ แล้วนำมาถวายพระที่วัดใกล้บ้าน
นับเป็นวันสำคัญที่ชาวบ้านทั้งหมดจะมาทำบุญร่วมกันด้วยความ
สามัคคี

อาตมาได้รับนิมนต์จากท่านเจ้าคณะตำบลแม่นาจร ให้ไป

แสดงธรรมและรับสลากภัตคราวนี้ด้วย ได้แสดงพระธรรมเทศนา

เรื่องบุญ โดยเชื่อมโยงการพัฒนากาย จิต ชีวิต เศรษฐกิจและสิ่ง

แวดล้อม พุทธศาสนิกชนมาร่วมฟังธรรมและ

ทำบุญกันแน่นศาลาวัด แสดงธรรมเสร็จแล้ว

ประชาชนนำเงินมาติดฟุ่มเพื่อถวายแก่พระแสดง



ธรรมจำนวน 4,010 บาท เมื่อให้พรแล้ว จึงมอบเงินดังกล่าวให้

ท่านประธานคณะกรรมการโรงเรียนบ้านแม่วากเพื่อสมทบกับอีก



7,000 บาทที่มอบให้ไว้ตั้งแต่เมื่อวาน คาดคะแน

ว่าเงินจำนวนนี้จะสามารถซื้ออุปกรณ์ก่อสร้างห้อง

สุขาให้นักเรียนได้ถึงสามห้อง ประชาชนได้ทราบก็อนุโมทนาทั่วกัน

อาตมาก็ขออนุโมทนาผู้ใจบุญจากประเทศสหรัฐอเมริกาและ

พุทธศาสนิกชนชุมชนบ้านแม่วาก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ที่

ทำให้ความฝันที่จะสร้างห้องน้ำสามห้องให้แก่นักเรียนเป็นความจริง

ได้ด้วยการถวายภัตเทศน์มาอย่างพอเพียง

อาตมาเสร็จภารกิจการสื่อรัก



นำน้ำใจของคุณจิรา

รัตน์และคุณพรทิพย์ไปยังเยาวชนในถิ่นห่างไกลของประเทศไทย
เสร็จแล้ว ก็เดินทางกลับวัดอุโมงค์ด้วยความสุขใจและขอแบ่งปัน
บุญทั้งหลายที่ได้บำเพ็ญในครั้งนี้แก่ท่านที่ได้อ่านรายงานนี้โดยทั่ว
กันเถิด

13 กันยายน 2554

เวลา 21.12 น.

วัดอุโมงค์ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่



ดร.พระมหาจรรยา สุทธิญาโณ

เจ้าอาวาสวัดลอยฟ้า (Sky temple no boundary)

www.skytemple.org

